

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG...

(Tiếp theo trang 1)

khu di tích cổ nằm ở phía Tây khu đất quy hoạch và khu dịch vụ công cộng. Đến nay, nhiều hạng mục công trình đã và đang hoàn thiện. Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Hưng Hà và đại diện đơn vị thi công báo cáo tiến độ xây dựng khu lưu niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình, trong đó các hạng mục chính phải được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 293 năm ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn (2/8/1726 - 2/8/2019). Giám sát chặt chẽ quá trình thi công và sau thi công, bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ công trình. Tập trung san bằng, lấp trũng theo quy hoạch; đồng thời dứt điểm thanh lý hợp

đồng với chủ dự án cũ. Huyện Hưng Hà phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát mặt bằng quy hoạch, các hạng mục công trình, huy động nguồn địa phương trồng cây xanh khuôn viên và tại các khu vực đất chưa sử dụng, trong đó giao khoán cho Hội Sinh vật cảnh huyện Hưng Hà chăm sóc toàn bộ cây xanh trong khuôn viên khu lưu niệm, góp phần khai thác và sử dụng quỹ đất một cách hiệu quả nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng biểu dương và ghi nhận tấm lòng của những người con Thái Bình đang công tác và làm việc xa quê hương đã tích cực hưởng ứng và có đóng góp tích cực nhằm cụ thể hóa chủ trương xã hội hóa đầu tư trên một số lĩnh vực

của tỉnh. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới Thái Bình tiếp tục nhận các nguồn xã hội hóa trong tồn tạo, quản lý các khu di tích lịch sử văn hóa... từ các tổ chức hội, đoàn thể, các cá nhân, doanh nghiệp...

Đến thăm mô hình nuôi cá lồng trên sông Hồng và mô hình trồng mít trên vùng đất bãi tại xã Hồng An, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao việc một số địa phương, doanh nghiệp và người dân chuyển đổi các mô hình sản xuất phù hợp. Thực tế cho thấy, xuất khẩu giá trị của các mô hình này rất rõ nét, cao hơn rất nhiều lần so với trồng lúa và một số cây trồng khác. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các địa phương phải quy hoạch thành vùng sản xuất hàng hóa; đồng thời, có quy hoạch và đầu tư hợp lý để bảo đảm sản phẩm đạt chuẩn, đáp

ứng nhu cầu thị trường. Cùng với đó, các địa phương, doanh nghiệp phải tạo liên kết giữa quá trình sản xuất với tiêu thụ, sản xuất với chế biến nông sản. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành chức năng liên quan sớm tổng kết, nhân rộng các mô hình, xác định đây là một trong những đích hướng đến cơ cấu lại ngành Nông nghiệp trong thời điểm khắc phục bệnh dịch tả lợn châu Phi. Cùng với việc bảo toàn đàn lợn hiện có, giải phóng đàn lợn đã đến kỳ xuất bán, tái đàn ở các cơ sở chăn nuôi chưa bị bệnh dịch thì việc tập trung phát triển các đàn vật nuôi có thời gian sinh trưởng ngắn như gia cầm, thủy cầm, thủy sản... để bù đắp sản lượng thịt thiếu hụt là rất cần thiết. Song song với đó, phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo đúng tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 14/6/2019 của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo; đồng thời, tập trung thay đổi cơ cấu cây trồng, nhất là chuyển đổi từ lúa sang các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Đến tham quan cây mít cổ giống địa phương bản địa trên địa bàn xã Đông Giang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng trên địa bàn tỉnh Thái Bình có những cơ lợi cây trồng rất quý, có giá trị hơn rất nhiều các cây trồng du nhập từ nơi khác về địa phương. Để bảo tồn giống mít đất vàng ở xã Đông Giang, đồng chí yêu cầu ngành Nông nghiệp và huyện Đông Hưng sớm có biện pháp giúp gia đình bảo tồn nguồn gen và phát triển giống mít này để trở thành thương hiệu giống mít của Thái Bình.

GIAO BAN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Chủ động tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về nội dung căn bản đổi mới, tổng thể đồng bộ, công khai, minh bạch, đầy đủ, rõ ràng, cụ thể để giúp các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện thuận lợi. Hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, cấp ủy các cấp năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm ngành Tổ chức xây dựng Đảng bước đầu đạt kết quả tốt. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngày càng nề nếp hơn. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời. Công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và trong toàn ngành tiếp tục được tăng cường và phát huy hiệu quả.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, đơn vị trao đổi

về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, một số cách làm mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao kết quả ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới toàn ngành cần tích cực, chủ động tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận. Tích cực triển khai vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 1/7, UBND tỉnh họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư nhà máy xử lý rác 300 tấn/ngày và phát điện 5MW tại phường Tiến Phong, thành phố Thái Bình của Công ty Cổ phần Môi trường xanh Thái Bình. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và thành phố Thái Bình.

Dự án đầu tư nhà máy xử lý rác thải 300 tấn/ngày và phát điện 5MW tại phường Tiến Phong, thành phố Thái Bình của Công ty Cổ phần Môi trường xanh Thái Bình được UBND tỉnh chấp ý kiến đồng ý đầu tư với mục tiêu đầu tư xây dựng nhà máy xử lý triệt để chất thải rắn sinh hoạt bằng thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại, biến nguồn chất thải rắn sinh hoạt thành nguồn tài nguyên sạch phục vụ con người. Dự kiến, nhà máy có diện tích đất sử dụng 37.787m², tổng vốn đầu tư hơn 990 tỷ đồng, khởi công vào quý IV/2014 và hoạt động từ quý IV/2016. Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường từ năm 2014. Với mục tiêu xử lý hết lượng rác thải trong tỉnh ngày càng tăng cả về số lượng và thành phần

rác thải thực tế hiện nay, Công ty Cổ phần Môi trường xanh Thái Bình đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư nhà máy xử lý rác 300 tấn/ngày và phát điện 5MW tại phường Tiến Phong, thành phố Thái Bình với các nội dung: thông tin nhà đầu tư (thay đổi người đại diện pháp luật); mục tiêu, quy mô đầu tư (bổ sung xử lý rác thải công nghiệp) và tiến độ dự án (điều chỉnh tiến độ thời gian hoàn thành dự án từ quý IV/2016 thành quý IV/2021).

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung bàn các giải pháp cần phải triển khai thực hiện để việc điều chỉnh dự án đúng với quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng với mục tiêu đầu tư xây dựng nhà máy xử lý triệt để chất thải rắn sinh hoạt bằng thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại, biến nguồn chất thải rắn sinh hoạt thành nguồn tài nguyên sạch phục vụ con người. Dự kiến, nhà máy có diện tích đất sử dụng 37.787m², tổng vốn đầu tư hơn 990 tỷ đồng, khởi công vào quý IV/2014 và hoạt động từ quý IV/2016. Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường từ năm 2014. Với mục tiêu xử lý hết lượng rác thải trong tỉnh ngày càng tăng cả về số lượng và thành phần

pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.

Sáng ngày 1/7, UBND tỉnh họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo việc đặt tên đường, tên phố tại thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà). Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo đề án đặt tên các tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân: thị trấn Hưng Hà có 3 tuyến đường (đường Lê Quý Đôn, đường Phúc Lộc, đường Vũ Thị Thục) và 11 tuyến phố (phố Thái, phố An Xá, phố Đông Tu, phố Quang Trung, phố Lý Thái Tổ, phố Duyên Hà, phố Kỳ Đông, phố Trần Thủ Độ, phố Trần Thái Tông, phố Trần Thánh Tông, phố Trần Nhân Tông) cần đặt tên. Đối với thị trấn Hưng Nhân có 4 tuyến đường (đường Trần Thị Dung, đường Phạm Đôn Lễ, đường Lưu Khánh Đàm, đường Phùng Tá Thang) và 5 tuyến phố (phố Lê Thánh Tông, phố Hưng Nhân, phố Ngự Thiên, phố Phùng Tá Chu, phố Phạm Kính Ân) cần đặt tên. Đây là những tuyến đường, tuyến phố gắn với tên danh nhân, nhân vật lịch sử, tên địa danh, tên di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh..., trong đó ưu tiên danh nhân, nhân vật được sinh ra tại Hưng Hà. Để việc triển khai đặt tên đường, tên phố theo đúng quy định, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức một số cuộc họp xin ý kiến Hội đồng

đường, tên phố; tổ chức họp chỉ bộ và họp tổ dân phố nơi có các tuyến đường, tuyến phố để lấy ý kiến của người dân.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí về số lượng, quy mô các tuyến đường, tuyến phố cần đặt tên. Tuy nhiên, về yếu tố văn hóa, đồng chí yêu cầu UBND huyện Hưng Hà cần nghiên cứu thêm Nghị định số 91 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên đường, tên phố và công trình công cộng cho phù hợp, trong đó nhấn mạnh đến tính tổng thể, tính đặc trưng văn hóa của huyện gắn với những đường Vũ Thị Thục) và 11 tuyến phố (phố Thái, phố An Xá, phố Đông Tu, phố Quang Trung, phố Lý Thái Tổ, phố Duyên Hà, phố Kỳ Đông, phố Trần Thủ Độ, phố Trần Thái Tông, phố Trần Thánh Tông, phố Trần Nhân Tông) cần đặt tên. Đối với thị trấn Hưng Nhân có 4 tuyến đường (đường Trần Thị Dung, đường Phạm Đôn Lễ, đường Lưu Khánh Đàm, đường Phùng Tá Thang) và 5 tuyến phố (phố Lê Thánh Tông, phố Hưng Nhân, phố Ngự Thiên, phố Phùng Tá Chu, phố Phạm Kính Ân) cần đặt tên. Đây là những tuyến đường, tuyến phố gắn với tên danh nhân, nhân vật lịch sử, tên địa danh, tên di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh..., trong đó ưu tiên danh nhân, nhân vật được sinh ra tại Hưng Hà. Để việc triển khai đặt tên đường, tên phố theo đúng quy định, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức một số cuộc họp xin ý kiến Hội đồng

hiện có trụ số tại số 368A, Phan Bá Vành, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình. Hiện tại, cơ sở vật chất của Trường đã xuống cấp và thiếu một số hạng mục cho học sinh, đặc biệt khu nội trú cho học sinh. Trường THPT Chuyên Thái Bình cũng là trường chuyên duy nhất của cả nước và là một trong số ít trường THPT của tỉnh chưa đạt chuẩn quốc gia do cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu. Trong khi đó, hiện trạng khu nội trú khu B dành cho sinh viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình với khu nhà 4 tầng gồm 52 phòng việc sử dụng lại chưa hiệu quả, hầu hết số phòng gắn như không sử dụng hoặc cho thuê ở. Vì vậy, việc điều chuyển ký túc xá khu B của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình sang cho Trường THPT Chuyên Thái Bình quản lý, sử dụng là rất cần thiết.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc điều chuyển ký túc xá khu B của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình sang cho Trường THPT Chuyên Thái Bình quản lý, sử dụng. Đồng chí đề nghị Sở Tài chính làm các thủ tục trình các cơ quan có thẩm quyền để việc điều chuyển theo đúng quy định; đề nghị Trường THPT Chuyên Thái Bình sau khi được tiếp nhận cần sửa sang lại cho phù hợp và sử dụng đúng mục đích để phát huy công năng của công trình, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.

NHÓM PHÒNG VIÊN

vệ vũ khí, vật liệu nổ và pháo. Năm 2019 là năm thứ bảy liên tiếp Thái Bình không xảy ra đột pháo nổ và thả đèn trời trong dịp Tết Nguyên đán, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả lực lượng công an đã đạt được trong thời gian qua. Để làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trong những tháng còn lại của năm 2019, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng công an chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể bảo

4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, có cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả trong nội bộ, nhất là đối với những địa điểm, lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, vi phạm trong toàn lực lượng. Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh và Công an tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự thời gian qua.

CÔNG AN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

có hiệu quả các biện pháp công tác công an, bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Triển khai quyết liệt các kế hoạch, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm theo các chuyên đề, loại đối tượng; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tập trung đấu tranh tội phạm hình sự, ma túy, "tín dụng đen", xâm hại trẻ em, khai thác cát trái phép... Các lực lượng công an đã điều tra, khám phá 423 vụ, khám phá nhanh nhiều chuyên án, vụ án nghiêm trọng,

xóa 9 đường dây, 28 điểm phức tạp về ma túy, trật tự xã hội. Các đơn vị đã tăng cường công tác quản lý cư trú, phòng cháy, chữa cháy, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và pháo ở địa bàn trọng điểm. Qua đó không để xảy ra tình trạng trầm lắng pháo vào tỉnh, ngăn chặn có hiệu quả các vi phạm

vệ vũ khí, vật liệu nổ và pháo. Năm 2019 là năm thứ bảy liên tiếp Thái Bình không xảy ra đột pháo nổ và thả đèn trời trong dịp Tết Nguyên đán, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả lực lượng công an đã đạt được trong thời gian qua. Để làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trong những tháng còn lại của năm 2019, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng công an chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể bảo

TƯ VẤN, PHẢN BIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

2025, tổng đàn trâu, bò trong tỉnh đạt 180.000 con trở lên; tỷ trọng chăn nuôi trâu, bò chiếm 18 - 20% giá trị sản xuất ngành chăn nuôi; sản lượng được 3 - 5 triệu lít trở lên; đầu tư chăn nuôi trâu, bò theo chuỗi liên kết; thu hút đầu tư xây dựng 1 - 2 khu giết mổ tập trung...

Tại hội nghị, các đại biểu hội Chân nuôi gia súc lớn Việt Nam, Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương, Hội Chân nuôi Việt Nam, Trung

tâm Nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì, Viện Nghiên cứu và Đào tạo doanh nhân APEC đã tập trung tư vấn, phản biện về xuất nhập khẩu, kỹ thuật nuôi; nguồn thức ăn, mục tiêu của đề án... Các đại biểu khuyến khích cần thu hút doanh nghiệp trong phát triển đề án, có đánh giá về công tác thú y, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, môi trường an toàn chăn nuôi đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng và nâng cao hiệu quả của đề án.

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT...

(Tiếp theo trang 1)

Thời gian tới, thành phố tập trung rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển thương mại, dịch vụ trên cơ sở đồng bộ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch liên quan. Đẩy nhanh tốc độ phát triển khu

vực dịch vụ, đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại. Chú trọng phát triển các khu dịch vụ thương mại, mạng lưới chợ, siêu thị, các loại hình vui chơi giải trí, du lịch sinh thái có quy mô lớn.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN MẠNH TOÀN
 Địa chỉ văn phòng giao dịch: Số nhà 15, ngõ 34, phố Đỗ Lý Khiêm, tổ 20, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
 Người đại diện: Trần Mạnh Toàn - Trưởng Văn phòng luật sư. Chứng chỉ hành nghề luật sư số 13423/TP/LS-CCHN.
 Lĩnh vực ngành nghề: Tư vấn pháp luật, tham gia tranh tụng các phiên tòa và làm các dịch vụ pháp lý khác.
 Giấy đăng ký hoạt động số: 08/01/0029/DKHD cấp ngày 22/11/2018. Nơi cấp: Sở Tư pháp Thái Bình.
 Điện thoại liên hệ: 0904.060.145
 Email: luatsutoan55@gmail.com

ĐƯỜNG HOA PHỤ NỮ XÃ ĐỘC LẬP
Tô thắm diện mạo nông thôn mới

Về xã Độc Lập (Hưng Hà) hôm nay, đi trên con đường bê tông bên cạnh là những thảm hoa khoe sắc thắm, ai cũng cảm nhận khung cảnh nông thôn mới nên thơ, trữ tình với sức sống mới, diện mạo mới của một vùng quê nhiều đổi mới.

Chị Phạm Thị Tuyền, thôn Lộc Thọ chia sẻ: Đã thành thông lệ, cứ hai tháng một lần chị cùng chị em trong thôn lại dành thời gian để chăm sóc, làm cỏ, bón phân cho đường hoa của thôn. Việc làm này là cơ hội để chị em trong thôn vừa tham gia công việc tập thể, vừa có dịp gặp gỡ, trò chuyện với nhau sau những ngày bận mải, tạo tình thân đoàn kết, gắn bó tình làng nghĩa xóm.

Từ thực tế, sau khi làm xong các tuyến đường giao thông nông thôn, tuy các tuyến đường đã được bê tông hóa, song hai bên vệ đường cỏ dại mọc um tùm. Một bộ phận người dân vất rác thải bừa bãi, gây mất cảnh quan, ô nhiễm môi trường. Thực hiện chủ trương của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện về xây dựng mô hình dân vận khéo đường hoa phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Độc Lập đã triển khai tới 100% các chi hội với phương

châm "Ở đâu có cỏ dại, rác thải thì ở đó thay thế bằng đường hoa" và chọn Chi hội Phụ nữ thôn Lộc Thọ làm điểm, sau đó nhân ra diện rộng. Sau hơn 1 năm triển khai, dưới bàn tay khéo léo, chăm chỉ của chị em phụ nữ, những đường hoa của thôn với đầy đủ các loại hoa mười giờ, hoa sam, dạ yến vi... khoe sắc thắm, làm thay đổi diện mạo cảnh quan một vùng nông thôn. Nếu như những con đường bê tông được làm từ sức



Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Độc Lập chăm sóc đường hoa.

dân, làm cho đường làng ngõ xóm thoáng đãng hơn, sạch đẹp, khang trang hơn. Những điểm tập kết rác thải tranh muôn màu được tổ về bởi hội viên phụ nữ, góp phần xây

dựng cảnh quan nông thôn mới sạch, đẹp, khang trang hơn. Những điểm tập kết rác thải tranh muôn màu được tổ về bởi hội viên phụ nữ, góp phần xây

người dân cũng không còn nữa. Những đường hoa đẹp hàng ngày khoe sắc, người dân địa phương đều thấy phấn khởi, tự hào, thêm yêu quê hương mình. Từ hiệu quả của đường hoa phụ nữ mà giờ đây không chỉ chị em phụ nữ tham gia trồng, chăm sóc đường hoa mà còn thu hút đông đảo hội viên của các đoàn thể cũng như nhân dân trong thôn, trong xã tham gia.

Chị Bùi Thị Hương Quyển, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Độc Lập cho biết: Thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Độc Lập đã có những việc làm thiết thực trong xây dựng nông thôn mới như đóng góp tiền, ngày công, hiến đất, tháo dỡ công trình làm đường giao thông nông thôn. Để bảo vệ các tuyến đường và bảo vệ

môi trường, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Độc Lập đã thực hiện mô hình dân vận khéo đường hoa phụ nữ. Từ mô hình điểm đường hoa phụ nữ thôn Lộc Thọ, đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Độc Lập đã trồng được 6 đường hoa ven các đường trục thôn với tổng chiều dài hơn 800m. Ngoài ra, hoa còn được trồng ở những khu vực công cộng như nhà văn hóa các thôn, đình, chùa...

Mô hình dân vận khéo đường hoa phụ nữ ở xã Độc Lập đã có sức lan tỏa rộng khắp, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan nông thôn. Không chỉ được cán bộ, hội viên phụ nữ, nhân dân đồng tình hưởng ứng, mô hình dân vận khéo đường hoa phụ nữ còn đóng góp hiệu quả vào chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

TRƯC LÂM
(Đài TTTH Hưng Hà)